



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๗,๙๗๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



การกลับมาของครูทายาท

โครงการครูทายาท ตามเสียงกระแอมของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กลายเป็นเรื่องง่ายไปในบัดดลแบบไม่มีเงื่อนไขทั้งวิธีการเดิมและอัตราบรรจุจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายโดยเฉพาะที่มีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์คงไม่ต้องถามถึง ย่อมซ่อนอาการลิงโลดใจในการที่จะได้ถูกสำรวจรายชื่อเข้ามาโดยไม่ต้องลงทุนโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรให้มากนัก เพราะมีรัฐจ่ายให้ เพียงแต่ว่าจะจัดสรรจำนวนรับกันอย่างไรให้ลงตัวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คงต้องยกความเก่ง ความเชี่ยวชาญ ความเก๋าในเรื่องการฝึกหัดครู ให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีทุนเดิมจากการเป็นวิทยาลัยครูมาก่อน ทั้งๆ ที่วันนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งไม่เอาดีแล้วในด้านนี้ ขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร แม้จะก้าวไกลไปด้านสาขาอื่น แต่เป็นตัวแทนหลักที่ยังคงมีเข้มข้นในสายการผลิตครู สามารถเป็นหลักให้กับบ้านเมืองเป็นที่เชื่อถือได้ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาในทุกระดับ

ว่ากันว่า โครงการครูทายาทเบื้องต้นจะทำเป็นโครงการระยะ 5 ปี และคาดว่าจะรับนักเรียนทุนรุ่นแรก ได้ในปีการศึกษา 2558 ทันที เพราะมีแนวทางดำเนินการจากโครงการเดิมอยู่แล้ว โดยรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนดีให้ทุนมาเรียนครู จบแล้วมีอัตรารองรับเด็กที่รับทุนเหล่านี้เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องกลับไปเป็นครูในภูมิภาคของตนเอง

หากเข้าข่ายที่ว่า ก็น่าจะให้เด็กที่รับทุนที่มีภูมิลำเนานั้นๆ เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่ตั้งในท้องถิ่นหรือจังหวัดใกล้เคียง จะมีดีกว่าหรือ จบแล้วจะได้บรรจุเป็นครูในท้องถิ่นตนเอง ก็ไม่รู้ว่าเมื่อจะฟื้นครูทายาทขึ้นมาทั้งที จะทำไปทำไมแค่ 5 ปี ดูแล้วลึกลับปิดล็อกเปิดขอบกล ดูจากข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการใน 10 ปีข้างหน้า มีประมาณ 200,000 คน เห็นเลขาธิการกพฐ.ยืนยันตบปากรับคำแบบแทบไม่ต้องคิด หากต้องนำมาใช้สำหรับบรรจุแต่งตั้งครูที่ได้รับทุน คิดว่า จะมีเพียงพอ คงลืมไปว่า กว่าครูทายาทรุ่นใหม่รุ่นแรกจบออกมาใน 5 ปี 2562 สพฐ.เองจะต้องไม่ลืมคนเรียนครูที่จบออกมาก่อนหน้านี้ต้องเข้าไปทดแทนครูที่เกษียณอายุไปแล้วจำนวนหนึ่งไว้ด้วย ไม่งั้นเท่ากับเป็นการลดยุทธศาสตร์อย่างเลือดเย็นยิ่ง

รับตอบแบบเอาใจเจ้านาย สายครุรับที่ ดีครุรับทำน ทำได้ครับ เจ้านาย ยังใช้ได้ดีกับราชการทุกยุคสมัย

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน
tulacom@gmail.com

